
  
      

  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 16 (สมัยสามญัประจ าปีครั้งที่หน่ึง) 
    
  วัน พ ฤหั สบ ดี ที่  21  กั น ยายน  2566  เวล า  09.00 น า ฬิ ก า  ณ  ห้ อ งป ระชุ ม 
สภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายปดิพัทธ์  
สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายพิเชษฐ์   เชื้อเมืองพาน รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม  
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบ 
องค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
  

(1) กระทู้ถาม      
1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

         1.1.1 กระทู้ถาม เรื่อง การฉ้อโกงของหุ้นสตาร์ค (Stark Corporation)  
โดย นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
     นับเป็นมหากาพย์การโกงของตลาดหุ้นไทยที่มีมูลค่าของการโกงเฉียด  
100,000 ล้านบาท ในอดีตที่ผ่านมามีการโกงแชร์ต่าง ๆ ต่อมามีการโกงแชร์ Forex มีการโกงหุ้นที่เรียก
ลักษณะเดียวกันคือหุ้นกู้ในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ครั้งนี้มหากาพย์การโกงของหุ้นสตาร์คทุกรูปแบบ
เพราะว่าเป็นการฉ้อโกงการทุจริต การยักยอก และการตกแต่งบัญชี พรรคเพ่ือไทยได้มีความเป็นห่วง  
พ่ีน้องที่เป็นนักลงทุนและห่วงใยต่อความเชื่อมั่นและความมั่นคงของตลาดทุนไทย บริษัท สตาร์ค  
คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและระดมทุนอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์ของประเทศไทยเป็นบริษัทที่ขายและผลิตสายไฟฟ้าอันดับหนึ่งของภาคอาเซียน อันดับต้น ๆ 
ของโลกและที่ส าคัญมีมาร์เก็ตแคปหรือมูลค่าของบริษัทหลักทรัพย์ติดหนึ่งใน 100 บริษัทที่มีมูลค่าสูงสุด
ในตลาดหลักทรัพย์ไทย เวลานักลงทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนหรือเลือกซื้อหุ้นจะดูที่งบการเงินว่า 
งบการเงินของบริษัทเป็นอย่างไร เบื้องต้นบริษัทนี้งบการเงินสวย ก าไรดี ผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทชั้นน า 
ของโลกหลายบริษัทและประเทศไทยรวมถึงนักลงทุนภาคเอกชน รวมถึงคนไทยที่มีชื่อเสียง ที่ส าคัญ
ผู้สอบบัญชีก็เป็นระดับ 1 ใน 5 ของผู้สอบบัญชีของโลกเช่นเดียวกัน ท าให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจเลือก
ลงทุนแต่ปัญหามีดังนี้ 1.มีการตกแต่งบัญชีเพ่ือให้ราคาหุ้นสูงขึ้น ผู้บริหารก็ไปฉกฉวยในการขายหุ้น 
เพื่อท าก าไรส่งผลให้มีการตกแต่งบัญชีรวมเป็นมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท มีการสร้างยอดขายปลอม 
ไม่มีการขายจริง 6,025 ล้านบาท สร้างรหัสยอดขายปลอมและจ่ายเงินให้แก่พรรคพวกเดียวกัน  
1,890 ล้านบาท ตัดจ าหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มปลอม 611 ล้านบาท สร้างรายจ่ายปลอมให้พวกเดียวกันเอง  
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10,451 ล้านบาทและสร้างรายการช าระเครื่องมาล้ างลูกหนี้ตามอีก 6,086 ล้านบาท ต่อมา 
มีการหลอกลวงประชาชนว่าจะระดมทุนเพ่ิมทุนเพ่ือเอาเงินไปซื้อกิจการบริษัทที่ผลิตสายไฟฟ้าอันดับ  
ต้น ๆ ของเยอรมัน ระดมทุนได้ 5,000 ล้านบาทปรากฏว่าเมื่อระดมทุนได้เงินไปแล้วกลับไม่ไปซื้อกิจการ 
ยกเลิกดีล เอาเงิน 5,000,000,000 ไปใช้หนี้  และตกแต่งบัญชีให้ดูดี เมื่อความจริงถูกเปิดเผย  
เมื่อเดือนเมษายน 2566 ถึงดีลที่บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) จะต้องส่งงบการเงิน  
ต่อตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏว่าขอเลื่อนการส่งงบการเงินท าให้ตลาดหลักทรัพย์ต้องขึ้นเครื่องหมาย SP 
กับหุ้นตัวนี้คือห้ามซื้อขายและมีการตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ไปตรวจสอบว่างบการเงินที่แท้จริงของบริษัท
นี้เป็นอย่างไร ปรากฏว่าเดิมก าไรสุทธิในปี 2564 อยู่ที่ 2,795 ล้านบาท แก้ไขเป็นขาดทุน 5 ,689  
ล้านบาท ในปี 2565 เดิมมีรายได้ 25,213 ล้านบาทเมื่อสอบบัญชีใหม่กลายเป็นขาดทุน 6,651 ล้านบาท  
รวมขาดทุนสองปี 12,340 ล้านบาท ประชาชนหลงเชื่อว่าบริษัทนี้มีก าไรจึงไปเลือกซื้อหุ้นกับบริษัทนี้  
ในระหว่างที่รอการส่งงบการเงินมีประธานกรรมการของบริษัทนี้ขนถ่ายเงินออกจากประเทศไทย  
1,400 ล้านบาท ส่งผลให้พ่ีน้องประชาชนที่ไปลงทุนกับบริษัทนี้ได้รับความเดือดร้อนและร้อนใจ 
เป็นอย่างมาก จึงขอทราบความคืบหน้าในการติดตามเอาผิดกับผู้บริหารของบริษัท สตาร์ค  
คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ที่กระท าความผิดนี้อย่างไร นอกจากนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง  
และ ก.ล.ต. จะมีแนวทางการปราบปรามหรือการป้องกันหรือการแก้ไขระเบียบในการออกหุ้นกู้ของ
บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพ่ือเป็นการระดมทุนหรือมีการป้องกันความเสียหายให้กับ  
ผู้ลงทุนหรือนักลงทุนทั่วไปหรือมีวิธีการในการจะแจ้งเตือนอย่างไรในข้อมูลที่นักลงทุนจะใช้ประกอบ 
การพิจารณาตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงจะมีแนวทางในการปรับ  
แก้พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ให้มีความเข้มงวดเพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อไป  
ในอนาคตหรือไม่ อย่างไร 
   นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมาย 
ให้ตอบชี้แจงว่า รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและตนเองก็ได้ทราบถึงความเดือดเนื้อร้อนใจของสมาชิก ฯ 
เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่เนื่องด้วยสภาวะของกลไกในการเขา้สู่อ านาจของรัฐบาลชดุใหมซ่ึ่งต้องใช้เวลา
ประมาณ 3 เดือนกว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้จึงไม่มีสภามาพิจารณากระทู้ถามมาเป็นระยะเวลา 3 เดือน 
ซึ่งเป็นเรื่องที่นา่เสียดายเป็นอย่างมาก เรื่องนี้ควรถูกน าเข้าสู่สภาและน าเข้าสู่การพิจารณาตั้งแต่ 4 เดือน
ที่แล้ว แต่ในวันนี้มีโอกาสก็ได้น าเข้าสู่การพิจารณา ประเด็นนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมน ตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ หลังจากได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงการคลัง เข้าไปชี้แจงให้ข้อมูลและได้มี 
ข้อสั่งการให้ติดตามตรวจสอบ หากลไกในเรื่องของการเยียวยาและได้การรับผลกระทบ ตลอดจน 
หากลไกในการปิดช่องโหว่ เพราะในวันนี้จากเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น เห็นได้ชัดว่าในตลาดทุนของ  
ประเทศไทยมีจุดบอดจรงิ ๆ ซึ่งจ าเป็นที่จะตอ้งได้รบัการแก้ไขในระยะเวลาเรง่ดว่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงรัฐบาลมีการติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ใช้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น DSI หรือ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการด าเนินงานในการพิจารณาหาแนวทาง  
การแก้ไขติดตามขอบเขตงานในกระบวนการที่จะน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษอยู่ในขั้นตอนใดนั้น  
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ขณะนี้การอายัดเงินของผู้เกี่ยวข้องในการกระท าความผิดที่ ได้หนีออกนอกประเทศได้ด าเนินการแล้ว 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับ
คณะกรรมการ อดีตกรรมการ รวมถึงผู้บริหารของบริษัทสตาร์ค รวมทั้งสิ้น 10 ราย เป็นการร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อดีเอสไอในกรณีของการตกแต่งงบการเงินของบริษัท และมีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จ
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการกระท าโดยทุจริตหลอกลวง  
ทั้งหมดนี้ได้ยื่นค าร้องต่อศาลอาญาและได้มีค าสั่งห้ามผู้ถูกกล่าวโทษดังกล่าวที่เป็นบุคคลธรรมดา  
ออกนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและได้ประสานงานกับดีเอสไออย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ติดตาม
ผู้ต้องหาน ามาฟ้องคดีต่อศาลให้มีการลงโทษผู้กระท าผิดโดยเร็ว นอกจากนี้ อยู่ในขั้นตอนการสืบสวน
สอบสวนเพื่อหาตัวผู้ที่กระท าความผิดเพ่ิมเติมมาด าเนินการรวมถึงการอายัดเพิ่มเติมมากกว่า 10 รายนี้ 
ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ด้วยกล่าวโทษไปแล้ว ขณะนี้กระบวนการทั้งหมดถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นก่อน
หน้าที่รัฐบาลชุดปัจจุบันจะเข้ามามีอ านาจหน้าที่เราก็ได้ติดตามสอบถามในรายละเอียดเพ่ือที่จะสร้าง
ความมั่นใจให้กับสมาชิก รวมถึงพ่ีน้องประชาชนว่าเราให้ความส าคัญกับเรื่องความมั่นคงในเรื่องของ
ตลาดทุนตลาดการเงิน ตลาดตราสาร โดยจะหาแนวทางแก้ไขและติดตามตรวจสอบให้ครอบคลุมให้ได้ 
ขอยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการร่วมกันท างานและ
ประสานงานกันมาระยะหนึ่งแล้ว กระบวนการปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความล่าช้า  
ในกระบวนการอายัดซึ่งเป็นไปตามข้อกฎหมายมาตรา 279 นั้นมีช่องโหว่จริง  เนื่องด้วยตามกฎหมาย
จะต้องมีหลักฐานในเชิงประจักษ์ ต้องไปขออนุญาตหมายศาลในการด าเนินการจึงจะอนุมัติผ่าน  
ทางคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ด าเนินการอายัดต่าง ๆ เหมือนดาบสองคมในกรณีการอายัดตามมาตรานี้
เป็นการอายัดทั้งหมดไม่ใช่อายัดเฉพาะส่วนหรือบัญชี หากด าเนินการโดยไม่รอบคอบสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ
อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและการด าเนินธุรกิจของเขาเช่นเดียวกัน แต่ในกรณีนี้เมื่อมีเหตุแล้ว  
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงว่าได้มีความเห็นด้วยเช่นเดียวกันจะอายัดให้เ ร็วที่สุด แต่กระบวนการ 
ทางกฎหมายในกรณีที่จะท าให้การรวบรวมพยานหลักฐานที่บอกว่าเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นั้น ท าให้
กระบวนการค่อนข้างล่าช้า ขณะนี้ได้มีการหารือร่วมกันเพ่ือหากระบวนการด าเนินการให้มีความรัดกุม
มากยิ่งขึ้น ในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์นั้น เหตุการณ์เรื่องหุ้นสตาร์คไม่ใช่
เหตุการณ์แรกก็จริง กระบวนการในการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์มีการพิจารณาการปรับปรุง
บทบัญญัติในส่วนของผู้สอบบัญชีตลาดทุนเพ่ิม ให้ส านักงาน ก.ล.ต. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึง
ประเด็นในการให้อ านาจกับ ก.ล.ต. ในการด าเนินการในกรณีที่ผู้สอบบัญชีของส านักงานสอบบัญชี 
มีลักษณะการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด นอกจากนี้  ยังมีกรณีการที่จะเพ่ิมบทบัญญัติ 
ในเรื่องการบรรจุโทษปรับเป็นพินัย ขอยืนยันกับสมาชิกฯว่ารัฐบาลไม่ ได้นิ่ งนอนใจและจะใช้ 
ความพยายามอย่างสูงสุดในการติดตามตัวผู้กระท าความผิดกลับมาและติดตามเอาเงินของพ่ีน้อง
ประชาชนที่ เกิดความเสียหายคืนมาให้ได้ รวมถึงการท างานในขั้นตอนต่อไปในการใช้กลไกสภา 
คู่ขนานไปกับรัฐบาลในการหาทางออกศึกษาหาช่องทางในการแก้ไขปัญหานี้  
   

        ก่อนเข้าสู่กระทู้ถามสดด้วยวาจาในล าดับถัดไป ประธานฯ ได้ปรึกษาต่อที่ประชุมว่า 
เนื่องจากมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านใหม่ที่รอการปฏิญาณตนซึ่งมีความจ าเป็นต่อการประชุมขณะนี้ 
ที่มีการคิดอัตราส่วนของคณะกรรมาธกิาร จึงขอน าระเบียบวาระการประชุมที่ (2) เรื่องที่ประธานจะแจ้ง
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ต่อที่ประชุม ขึ้นมาพิจารณาก่อน เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งที่
ประชุมไม่ขัดข้อง 
       (2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
            2.1 รับทราบประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
            ตามที่ ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนต าแหน่งที่ว่าง และได้มีการก าหนดให้วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 
2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 นั้น คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 
และมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ที่รับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือ นายพงศธร  ศรเพชรนรินทร์ 
           ที่ประชุมรับทราบ 
           2.2 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ตาม
มาตรา 115 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
           จากนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ ได้ 499 คน องค์ประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่ง 250 คน 
           ที่ประชุมรับทราบ 
 

      1.1.2 กระทู้ถาม เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ที่มีความร้ายแรงตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2548  
และทิศทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล โดย นายรอมฎอน  ปันจอร์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรองนายกรัฐมนตรี 
    จากค าแถลงน โยบายของรัฐบ าลต่ อรั ฐสภาที่ ได้ มี ก ารเปิ ดอภิ ป ราย 
เมื่อสัปดาห์ก่อน มีการเน้นย้ าค าส าคัญค าหนึ่งในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ 
ค าว่า นิติธรรมที่เข้มแข็ง ในฐานะเป็นพ้ืนฐานของการสร้างสันติสุขและสันติภาพในการพัฒนาประเทศ 
ซึ่งครั้งนั้นตนได้ตั้งค าถามเพราะไม่มั่นใจว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นจริงจังในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มากเพียงใดว่า คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลนี้จะมีการต่ออายุ ขยายการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ที่มีความร้ายแรงซึ่งจะหมดลงในวันที่  19 กันยายน  2566 หรือไม่ และจะยกเลิกกฎอัยการศึก  
ที่ประกาศใช้มาอย่างต่อเนื่องเกือบ 20 ปี ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ โดยในสัปดาห์ถัดมา  
ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 และที่ประชุมมีมติขยายการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเป็นครั้งที่ 73 แต่ครั้งนี้แตกต่างไปจากครั้งก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี 2548 
เป็นต้นมาเพราะมีการต่ออายุเพียง 1 เดือนเท่านั้น คือตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2566 ถึง 20 ตุลาคม 
2566 และในขณะเดียวกันก็มีการลดระดับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ ลงอีก 1 อ าเภอ คือ 
อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ท าให้สถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน 33 อ าเภอ มีประมาณ  
1 ใน 3 คือ 11 อ าเภอ ท่ีมีการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้ว และในวันเดียวกันได้มีการประกาศ  



- 5 - 

 

ให้อ าเภอกะพ้อประกาศใช้กฎหมายพิเศษอีกฉบับหนึ่งซึ่งเป็นแบบแผนที่เคยใช้ คือ ยกเลิกประกาศ 
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และประกาศกฎหมายความมั่นคง
ที่ระบุว่าอ าเภอนี้เป็นพ้ืนที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอายุจนถึง
วันที่ 30 กันยายน 2566 ทั้งนี้  ปัญหาของกฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จริง ๆ แล้ว 
เป็นกฎหมายที่เพ่ิมเติมเข้ามาด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงซึ่งเป็นกฎหมายผิดปกติ มี 3 ฉบับ คือ 
1) กฎอัยการศึก ซึ่งมีอายุถึง 109 ปีแล้ว โดยให้อ านาจฝ่ายทหารอย่างสูงสุด เข้มข้นที่สุด เป็นยาแรงที่สุด 
2) พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งรัฐบาลทักษิณในปี 2548 
บัญญัติขึ้นมาก็เพ่ือทดแทนการใช้กฎอัยการศึก โดยขณะนี้กฎอัยการศึกยังมีการประกาศใช้ครอบคลุม 
ทั้ง 33 อ าเภอใน 3 จังหวัด แต่ในพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548     
มีการประกาศใช้อยู่ใน 3 จังหวัด เหลืออีก 22 อ าเภอ มีการต่ออายุมาจนถึงปัจจุบัน 18 ปีแล้ว  
มีสัญญาณบวกเล็กน้อยจากมติคณะรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมาในการลดระดับกรอบเวลาจาก 3 เดือน  
เป็น 1 เดือน แต่พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ก็ได้กลายเป็น
ปัญหาใหญ่ส าคัญที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดเพราะเป็นรากของการลอยนวลพ้นผิดที่บัญญัติอยู่ใน
มาตราหนึ่งของพระราชก าหนดนี้ที่ท าให้เจ้าหน้าที่พ้นจากการเอาผิดในทางอาญา แพ่ง และทางวินัย 
และ 3) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 หลังจากที่มี 
การท ารัฐประหารในปี 2549 ซึ่งมีเครื่องมือที่เข้มข้นน้อยกว่าและมีเครื่องมือทางการเมือง อาทิ มาตรา 
21 ซึ่งเกี่ยวกับการนิรโทษกรรม แต่หัวใจของส าคัญของกฎหมายฉบับนี้คือ การจัดตั้งกองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยตลอด 18 ปีที่ผ่านมา กฎหมายทั้ง 3 ฉบับนี้   
มีการวิพากษ์วิจารณ์ มีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งหากรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะสร้างนิติธรรมท่ีเข้มแข็ง กฎหมาย
พิเศษหรือกฎหมายผิดปกติเหล่านี้ต้องได้รับการทบทวนทั้งหมดเพราะมีความเสี่ยงที่จะละเมิด 
สิทธิมนุษยชน และยังท าลายความชอบธรรมของอ านาจรัฐด้วยตัวมันเองด้วยการท าให้เจ้าหน้าที่รัฐ 
มีอภิสิทธิ์เหนือกลไกต่าง ๆ และเหนือประชาชน จึงขอสอบถามว่า การต่ออายุพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการร้ายแรงลักษณะนี้ เพียง  1 เดือน ซึ่งต่างไปจาก 
ก่อนหน้าที่เป็น 3 เดือนนั้นหมายความว่าอย่างไร ทิศทางของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และนอกจากยกเลิกพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วจะยกเลิก 
กฎอัยการศึกเมื่อไร รวมทั้ งสอบถามถึงการสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. .... ที่มีหลักการให้การต่ออายุสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นมากระท าที่รัฐสภา 
แทนที่จะเป็นอ านาจของฝ่ายบริหารเท่านั้น 
    นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ตอบกระทู้ถามว่า การด าเนินการ 
ในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้  รัฐบาลนี้ ได้ เข้ามารับหน้าที่ต่อจากรัฐบาลชุดที่แล้ว โดยรัฐบาลชุดที่แล้ว 
ได้ด าเนินการก าหนดพ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ฉุกเฉินใน 3 จังหวัดภาคใต้ตามพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว ซึ่งการก าหนดพ้ืนที่นั้นไม่ได้ด าเนินการโดยหน่วยงานใด 
หน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นการด าเนินการบริหารบูรณาการโดยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
ซึ่งมเีลขาธิการเป็นพลเรือน นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะกรรมการอ านวยการรักษาความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักร มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการอีกต าแหน่งหนึ่ง 
ซึ่งการด าเนินการและก าหนดพ้ืนที่มีเป้าหมายที่ จะยกเลิกพ้ืนที่ทั้งหมดนี้ในปี 2570 โดยมีขั้นตอน 
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ในการด าเนินการต่าง ๆ และมีตัวชี้วัดเป้าหมายอย่างน้อยในแต่ละปีประมาณ 2 อ าเภอ และในปี 2570 
จะปรับลดเงื่อนไขทั้งหมด ส าหรับการประกาศกฎอัยการศึกนั้นได้ประกาศโดยกระทรวงกลาโหม  
ซึ่งการปรับลดต่าง ๆ เหล่านั้น ได้มีการพูดคุยซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางและนโยบายในการปรับลด
พ้ืนที่ทั้งหมด ทั้งนี้ ตามปกติแล้วการขยายอายุพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
แต่ละครั้งในรัฐบาลที่ผ่านมาจะมีเวลา 3 เดือน และช่วงใดที่สามารถปรับลดได้ก็จะปรับลดระยะเวลา
แนวทางต่าง ๆ ลง แต่รัฐบาลปัจจุบันนี้ เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งได้ท าความเข้าใจกับ 
พ่ีน้องประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการตนให้รับผิดชอบเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 และ
วันที่ 19 กันยายน 2566 ตนได้เดินทางไปจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา  
ได้ท าการพูดคุยกับประชาชนและผู้ที่ เกี่ยวข้องถึงความคิดเห็นและความรู้สึกที่ ได้มีการยกเลิก 
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด ซึ่งความเห็นยังไม่เด็ดขาด 
โดยบางคนขอให้มีแผนให้ชัดเจนเสียก่อน บางคนก็ยังกังวลเรื่องความปลอดภัยว่าหากยกเลิกไปแล้ว
ความปลอดภัยของประชาชนจะเป็นอย่างไร ทั้งนี้  ตนได้ให้แนวทางแก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องว่า 
เราเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เราต้องรับฟังความคิดเห็นจากทางราชการและประชาชนให้เสร็จสิ้น
ภายใน 2 สัปดาห์ และจะมาพิจารณาว่าจะด าเนินการปรับลดอย่างไร โดยให้รับฟังความคิดเห็นในแต่ละ
อ าเภอ รับฟังจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้น าทางศาสนา 
โรงเรียน ผู้บริหารการศึกษา และท้องถิ่นต่าง ๆ ว่าเป็นอย่างไร ต้องการหรือไม่ต้องการอะไร อย่างไร 
ส าหรับมาตรา 21 ของพระราชบัญญัตกิารรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ที่สมาชิกฯ 
ได้กล่าวถึงนั้น ไม่ต้องการให้มองว่าเป็นเรื่องของการหาเสียงและการเมืองแต่เราท าเพ่ือให้ พ่ีน้อง
ประชาชนได้เกิดความสงบและปรองดอง ส าหรับร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. .... นั้น เป็นเรื่องที่รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องต้องพิจารณาในรายละเอียดต่อไป อย่างไรก็ตาม 
ขอให้สมาชิกฯ สบายใจได้ว่าตนท างานอย่างตรงไปตรงมา โดยในขณะที่ได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมนั้น ตนได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท า
ให้บุคคลสูญหาย ซึ่งได้รับค ากล่าวขานว่าเรากล้าท าในสิ่งที่จะช่วยพ่ีน้องประชาชน ไม่ใช่เฉพาะใน 
จังหวัดภาคใต้เท่านั้น    
    1.1.3 กระทู้ถาม โดย นายศุภโชติ  ไชยสัจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เปน็ผู้ตั้งกระทู้ถาม  
    เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อน 
การตอบกระทู้ถามออกไปก่อน   
        1.2 กระทู้ถามทั่วไป  
    1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง ความเดือดร้อนจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง
โดย นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
    เนื่องจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วงช่วงสะพานพุทธถึงพ้ืนที่
เขตราษฎร์บูรณะท าให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญเป็นอย่างมาก อาทิ การสัญจรทั้งทางรถ และทางเท้า 
การก่อสร้างที่ส่งผลกระทบ และปัญหาการเวนคืน ทั้งนี้ เพ่ือความชัดเจนและเป็นการติดตามปัญหา 
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ของประชาชนและส่วนรวม จึงขอสอบถามถึงการก่อสร้างโครงการดังกล่าวว่ามีการกั้นพ้ืนที่ก่อสร้าง 
เกินความจ าเป็นหรือไม่ มีมาตรการในการผ่อนปรนความเดือดร้อนของผู้สัญจรดีแล้วหรือไม่ อย่างไร 
และมีการเวนคืน เยียวยาความเสียหายทั้งทางกายภาพ สุขภาพจิต และเศรษฐกิจ เพียงพอแล้วหรือไม่  
    นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  ได้รับ
มอบหมายให้ตอบชี้แจงว่า กระทรวงคมนาคมจะด าเนินการก าหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชนให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น การก่อสร้างต้องให้ใช้
พ้ืนที่ผิวจราจรเท่าที่จ าเป็น บริเวณการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงจากรายงานทราบว่ามีการใช้พ้ืนที่ 
ผิวจราจรประมาณร้อยละ 30 ในการก่อสร้าง และจะมีระเบียบการจัดการในช่วงที่การสัญจรแออัดและ
ในช่วงที่ไม่มีการสัญจรก็จะขยายพ้ืนที่ โดยจะขอลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติมพร้อมรับปากว่า
จะต้องได้รับการแก้ไขให้ดขีึ้นกวา่เดมิ และจะประสานไปยังสมาชิกฯ เชิญร่วมลงพื้นที่กับตนเพ่ือให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวอีกครั้ง โดยจะลงพ้ืนที่ให้เร็วที่สุดและจะแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นแน่นอน  
ในส่วนการเวนคืน สารตั้งต้นคือกรมธนารักษ์ ต่อมาได้มีการสอบถามราคาซื้อขายทั่วไปจากกรมที่ดิน
เกี่ยวกับการเสียภาษีซึ่งเป็นราคาซื้อขายทั่วไปในท้องตลาด โดยทาง รฟม. จะน ามาคิดค านวณ และ 
จ่ายสูงกว่าราคาประเมินของกรมธนารักษ์ 3 เท่า หากผู้ถูกเวนคืนไม่พอใจในราคาดังกล่าว สามารถยื่น
อุทธรณ์ในเรื่องของผลกระทบและความคุ้มค่าได้ พร้อมขอยืนยันว่ายินดีรับฟังทุกปัญหาและพร้อมเคียง
ข้างประชาชนเสมอ    
    1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาราคาโคเน้ือ กระบือ ตกต่ า โดย นายชัชวาล 
แพทยาไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด พรรคไทยสร้างไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    เนื่องจากปัจจุบันประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร โดยเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอ
เกษตรวิสัย อ าเภอปทุมรัตน์ อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักแล้ว ยังมี
การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือเพ่ือเป็นอีกช่องทางของการสร้างรายได้ แต่ปัจจุบันเกิดปัญหาราคาโคเนื้อ
และกระบือตกต่ า ซึ่งสวนทางกับราคาอาหารสัตว์ที่สู งขึ้นส่งผลให้ประชาชนมีภาระใช้จ่ายที่สูงขึ้น 
ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงขอสอบถามถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาโคเนื้อและกระบือตกต่ า
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในอนาคตจะมีการวางแผนส่งเสริมการสร้างอาชีพในการเลี้ยง 
โคเนื้อและกระบือเพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนให้กับเกษตรกรอย่างไร  
    นายไชยา  พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า ปัจจัยของปัญหาโค กระบือ มีราคาตกต่ านั้นสาเหตุหนึ่งมาจาก 
เราไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคาโดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศที่มีก าลังซื้อ อย่างมาก  
คือสาธารณรัฐประชาชนจีน เราต้องพ่ึงพาอาศัยสถานที่กักกันที่ชายแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวที่มีชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทางกระทรวงฯ ทราบในเรื่องนี้ โดยตน 
ได้ประชุมและมอบนโยบายให้กรมปศุสัตว์และสอบถามปัญหานี้เป็นล าดับต้น  ๆ ไม่เฉพาะในเรื่องของ 
โค กระบือ เท่านั้น แต่ในเรื่องของสุกรและปศุสัตว์ทุกอย่างที่ท าให้กลไกราคาและราคาที่มีผลตอบแทน
ต่อผู้เลี้ยงโดยเฉพาะผู้เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือผู้เลี้ยงที่เป็นเกษตรกรรายย่อย ในเรื่องของ 
โค กระบือนั้น เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกกีดกัน โดยเฉพาะข้อกล่าวอ้างที่ว่าประเทศไทย 
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เป็นประเทศที่ส่งออกโคเนื้อที่มีโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย และโรคลัมปี สกิน ซึ่งทางกระทรวงฯ โดยเฉพาะ
กรมปศุสัตว์ได้พยายามหามาตรการอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในเรื่องของการมีวัคซีน ต้องยอมรับว่า 
ที่ผ่านมาเราไม่สามารถผลิตวัคซีนได้อย่างเพียงพอ บางส่วนยังต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็น  
การสูญเสียงบประมาณและผลประโยชน์ของประเทศ โดยขณะนี้ตนได้สั่งการไปยังกรมปศุสัตว์ให้ศึกษา
ว่าศูนย์ผลิตวัคซีนของไทยท่ีอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ว่ามีศักยภาพที่จะรองรับไม่เฉพาะ 
ในเรื่องของโค กระบือ แต่ยังรวมถึงวคัซนีหมู เป็ด ไก่ สัตว์ปีกทั้งหลาย และที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ทั้งหมด
อย่างครบวงจร โดยขณะนี้ก าลังปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการผลิตวัคซีนของศูนย์วัคซีน กรมปศุสัตว์นั้น  
ไม่ได้ผลิตเฉพาะใช้ภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังมีแนวคิดที่จะให้ประเทศไทยเป็น Hub ทางด้านวัคซีน 
ปศุสัตว์ในภูมิภาคนี้ ส าหรับมาตรการในอนาคต เราพยายามแก้ไขปัญหาเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเอง
ภายในประเทศได้ ส่วนกลไกด้านราคานั้น กระทรวงฯ อาจเป็นส่วนหนึ่งในการก ากับดูแลและควบคุม
การผลิต ตลอดจนการส่งเสริมพ่ีน้องเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเราก าลังประสาน 
ความร่วมมือไปยังกระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่ เป็นผู้ก ากับดูแลในราคาที่ เป็นวัตถุดิบหรือต้นทุน 
ของอาหารสัตว์ ส่วนราคาจ าหน่ายในตลาดหลังจากแปรรูปแล้วนั้นจะต้องมีการก าหนดราคา 
อย่างเป็นธรรม โดยในขณะนี้ทางกรมปศุสัตว์ก าลังหามาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นโดยเฉพาะ 
ตลาดใหญ่ที่สุดคือตลาดจีน เราจะใช้ความสัมพันธ์ของมิตรภาพไทย – จีน ทางด้านการฑูตในการเจรจา
เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าวัวเป็นจากประเทศไทยนั้นปลอดภัย เราก าลังสร้างมาตรการที่จะท าให้ไม่ต้อง
อาศัยประเทศเพ่ือนบ้านเป็นสถานที่กักกันก่อนที่จะน าวัวเป็นออกไปสู่ตลาดจีนและกระจายไปยัง
ประเทศเวียดนามด้วย ในส่วนของสารเร่งเนื้อแดงนั้นต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ควบคุมค่อนข้างยาก 
แต่ไม่ใช่เรื่องที่จะไม่สามารถด าเนินการได้ โดยในขณะนี้ได้สั่งการไปยังกรมปศุสัตว์ให้หามาตรการ  
ทั้งเรื่องของการน าเข้าและการจัดจ าหน่าย ซึ่งเพ่ิงได้รับทราบข้อมูลว่า วันนี้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการร้านอาหารสัตว์ได้เปลี่ยนยุทธวิธีในส่วนผสมของอาหารสัตว์ เมื่อก่อนอาหารสัตว์ส าเร็จรูป
จะมีสารปนเปื้อนเนื้อแดงอยู่ในสูตรอาหารด้วย แต่ในวันนี้หากเราไปซื้อหัวอาหารส าเร็จรูปจะมีของแถม
ให้เกษตรกรไปผสมกับอาหารส าเร็จรูปเอง ดังนั้น หากไปตรวจโรงงานอาหารสัตว์ก็จะไม่พบสารเร่ง 
เนื้อแดง จึงส่งสัญญาณไปยังผู้เลี้ยงโดยเฉพาะผู้เลี้ยงเกษตรกรรายย่อยว่าสิ่งเหล่านี้อาจท าให้เนื้อ 
มีความแน่น มีสีแดง และมีน้ าหนักมากขึ้น แต่เป็นอุปสรรคของการส่งออกโดยเฉพาะการกดราคา  
การรับซื้อวัวเป็น ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องท าความเข้าใจและหามาตรการในการป้องกัน ตลอดจนท าให้  
กลไกราคาต่าง ๆ นั้นสามารถท างานได้และเป็นราคาที่มีความเป็นธรรมทั้งผู้เลี้ยง  พ่อค้าคนกลาง 
และผู้บริโภค ส าหรับการน าเข้าวัวเป็นจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากเมียนมานั้น ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ 
ได้ประกาศห้ ามน าเข้ าอย่างเด็ดขาดสิ่ งที่ มีชี วิต โดยเฉพาะโค  กระบือจากประเทศเมียนมา  
โดยออกประกาศมาแล้ว 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 มีผล 90 วัน 
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 มีผล 90 วัน และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 
16 สิงหาคม 2566 มีผล 90 วัน จึงเห็นได้ว่า กรมปศุสัตว์ไม่ได้นิ่งนอนใจในการป้องกันไม่ให้มีการน าเข้า
จากประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือมาแข่งขัน และการน าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้านนั้นเรา เองก็ไม่มั่นใจว่า 
จะปลอดเชื้อปลอดโรคหรือไม่  นอกจากนี้  ภายในสัปดาห์หน้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์จะมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจในการปราบปรามการลักลอบน าเข้าเนื้อเถื่อน 
ต่าง ๆ ด้วย 
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    1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้พิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนจากศูนย์ก าจัด
ขยะมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดย นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์ สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ ถามนายกรัฐมนตรี 
    เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อน
การตอบกระทู้ถามไปเป็นวันพฤหัสบดีท่ี 28 กันยายน  2566    
   1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
       1.3.1 กระทู้ ถาม  เรื่อง ปัญหาพ้ืนถนนใต้ เส้นทางเดิ นรถไฟฟ้าสายสีแดง  
(ถนนก าแพงเพชร 6) โดย นายเอกราช  อุดมอ านวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร  
พรรคก้าวไกลเป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม มอบหมายให้ นายสุรพงษ์  ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบ 
       1.3.2 กระทู้ถาม เรื่อง ค่าปรับกรณีการด าเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด
รัชดา - ราชพฤกษ์ ล่าช้า โดย นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ติดภารกิจส าคัญ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 
2566 
        1.3.3 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการก่อสรา้งถนนทางหลวงชนบทสาย รย. 2015 และ
สาย รย. 3013 โดย นายชุติพงศ์  พิภพภิญโญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง พรรคก้าวไกล
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
มอบหมายให้ นางมนพร  เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบ 
        1.3.4 กระทู้ถาม เรื่อง หม้อแปลงไฟฟ้าทางหลวงโดนขโมย และไฟฟ้าส่องสว่างดับ
โดย นายชุติพงศ์  พิภพภิญโญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถามรัฐมตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นางมนพร  
เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบ 
        1 .3 .5  ก ระทู้ ถ าม  เรื่ อ ง ขอ ให้ อนุ มั ติ เงิน ค้ างจ่ าย ให้ แ ก่ ห น่ วยงานกู้ ภั ย  
โดย นายชัชวาล  แพทยาไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด พรรคไทยสร้างไทย เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ติดภารกิจ
ส าคัญ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 
       1.3.6 กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบแนวทางการด าเนินงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ศูนย์ศึ กษาการเพาะ เลี้ ย งสั ต ว์น้ าทะเลสาบสงขลา (อควาเรียมหอยสั งข์ ) จั งห วัดสงขลา  
โดย นายสรรเพชญ  บุญญามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมาย
ให้ นายสุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ตอบ 
  ส าหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 268 
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    จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี ๒๕๖๕ ของกองทุนการออม
แห่งชาติ 
   รับทราบรายงานประจ าปี ๒๕๖๕ ของกองทุนการออมแห่งชาติ 
   ด้วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่า  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  
23 สิงหาคม 2566 รับทราบรายงานประจ าปี 2565 ของกองทุนการออมแห่งชาติตามที่กระทรวง 
การคลังเสนอ และเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
   รัฐบาลได้ก าหนดให้การออมเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมวินัย
การออมในหมู่ประชาชนโดยเฉพาะการออมระยะยาวตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วัยท า งาน เพ่ือเป็นการสร้าง
หลักประกันในระดับพ้ืนฐานของประชาชนในการด ารงชีพหลังเกษียณ และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ในหมู่ประชากรสูงวัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ว่าด้วยการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมที่เน้นมาตรการเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ  
   การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรไทยไปสู่การเป็นสังคมสูงอายุส่งผลกระทบ 
ในภาพรวมของเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น การเพ่ิมทักษะและส่งเสริมวินัยทางการเงินจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
ที่จะท าให้เกิดการตัดสินใจทางการเงินที่เหมาะสมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ และความไม่แน่นอน 
ในอนาคต ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการด าเนินงานอย่างบูรณาการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ภัยอาชญากรรมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ส่งผลกระทบกับ
ประชาชนในวงกว้าง การเร่งส่งเสริมทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้ประชาชน 
มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางการเงินและการรู้เท่าทันภัยทางการเงินในรูปแบบ
ใหม่ ๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมเกราะป้องกันทางการเงินให้กับประชาชน เพ่ิมพูนความมั่นคงในชีวิต 
น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม  
   โดยกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ถือเป็นหนึ่งในกลไกส่งเสริมการออมแบบผูกพัน
ระยะยาวให้กับประชาชนกลุ่มที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบบ าเหน็จบ านาญเพ่ือการเกษียณใด ๆ ตลอดไปถึง
นักเรียนนักศึกษาที่ก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้มีโอกาสได้สร้างระบบบ านาญจากเงินออมของตนเอง
เพื่อความมั่นคงในเกษียณเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  
   ในปี 2565 กอช. ได้เดินหน้าขับเคลื่อนวาระการออมแห่งชาติอย่างต่อเนื่องและทุ่มเท 
โดยได้ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎกระทรวงก าหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ พ.ศ. .... เพ่ือเพิ่ม
เงินสมทบจากภาครัฐให้กับสมาชิกให้มากขึ้นกว่าเดิม เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกมีการออมสะสม
ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็จะช่วยดึงดูดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกให้มากขึ้น  
การแก้ไข กฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการปรับเพ่ิมเพดานการส่งเงินสะสมของสมาชิกให้สูงขึ้นจากเดิม
สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี เป็นสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และที่ส าคัญคือมีการปรับเพิ่มเพดาน
เงินสมทบของรัฐบาลจากเดิมรัฐสมทบให้สูงสุดไม่เกิน 1 ,200 บาทต่อปีตามช่วงอายุ ของผู้ออม  
เป็นสูงสุดไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีเท่ากันทุกราย  
   ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและบริการต่าง ๆ กอช. ให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับจ านวนสมาชิกที่ จะเพ่ิมขึ้ นในอนาคต โดย กอช. ได้ร่วมมือกับ 
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ธนาคารกรุงไทยในการพัฒนาช่องทางการส่งเงินออมสะสมช่องทางใหม่ให้กับสมาชิก กอช. สามารถ 
ส่งเงินออมผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และฟีเจอร์ใหม่ “เป๋าตังเปย์” บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อให้
สมาชิก กอช. สามารถเข้าถึงบริการของ กอช. ได้อย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็ว นอกจากนี้ กอช. และ 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ได้ร่วมมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการ 
ฐานข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud) ด้วยระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับสมาชิก กอช. ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมลูส่วนตัวเมือ่ใช้บริการตา่ง ๆ ผ่านระบบออนไลน์
ของ กอช. พร้อมพัฒนาช่องทางการให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการให้สามารถเข้าถึงสิทธิ
ประโยชน์ด้านการออมกับ กอช. ซึ่งเป็นสวัสดิการพ้ืนฐานที่รัฐจัดสรรให้แก่ประชาชน โดยการออมกับ 
กอช. จะเป็นส่วนหนึ่ งที่ จะช่วยสนับสนุนการใช้ชีวิตของคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่ งขึ้น  
ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมให้ผู้พิการได้มีเงินบ านาญใช้หลังเกษียณ  
  ด้านการเพ่ิมสมาชิกใหม่และการออมต่อเนื่อง กอช. ได้บูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครฐั และภาคเอกชนในการผลกัดัน การส่งเสริมวินยัการออมให้กบักลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง เน้นการให้ความรู้ทางด้านการเงิน รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ 
ของการเป็นสมาชิก กอช. ไปพร้อมกันเพ่ือสร้างรากฐานด้านการออมปลูกฝังการสร้างวินัยการออม  
การวางแผนทางการเงินตั้งแต่วัยเรียนและยกระดับทักษะด้านการวางแผนทางการเงินให้กับนักเรียน 
นักศึกษา โดยส่งเสริมให้เริ่มต้นออมเงินกับ กอช. ตั้งแต่อายุ 15 ปี ถึงแม้ว่าต่อไปนักเรียน นักศึกษา 
จะเข้าสู่ระบบแรงงานหลังจบการศึกษาแล้ว ยังสามารถออมเงินกับ กอช. ต่อได้จนถึงอายุ 60 ปี และเงิน
ออมจาก กอช. จะเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลตนเองในยามเกษียณส าหรับกลุ่มเป้าหมายนักเรียน  
นักศึกษา นั้น  
   กอช. และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  
ได้ร่วมกันจัดโครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โดยจัดการประชุมร่วมกับผู้อ านวยการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จ านวน 62 เขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ  
เพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงานซึ่งได้ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งก าหนดผู้ดูแลโครงการสถานศึกษา
ส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. เพ่ือเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการการถ่ายทอดความรู้ด้านการวางแผนทาง
การเงินและสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก กอช. และคัดเลือกสถานศึกษาน าร่องในโครงการ
สถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. เพ่ือร่วมผลักดันการเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนที่มีสิทธิสมัครสมาชิกเป็นสมาชิก กอช. ได้ครบร้อยละ 100 โดยได้มีการเสนอให้โรงเรียน  
ในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเชียงใหม่ เป็น 3 จังหวัดแรกในการเป็นสถานศึกษา  
น าร่อง กอช. ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จัด “โครงการต่อยอด กอช. กับกลุ่มลูกค้ามหาวิทยาลัย 
ของธนาคารกรุงไทย” เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเข้าถึงการออมกับ กอช. และมีพ้ืนฐานใน 
การบริหารจัดการด้านการเงินให้กับตนเองเพ่ือสร้างความมั่นคงในชีวิตในอนาคต โดยมีการลงพ้ืนที่
ร่วมกับธนาคารกรุงไทยในมหาวิทยาลัยที่ เป็นกลุ่มลูกค้าของธนาคาร จ านวน 31 แห่ง รวมถึง 
กลุ่มนักศึกษาที่กู้ยืมเงิน จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ผ่านธนาคารกรุงไทยด้วย  
และส าหรับสมาชิก กอช. ที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ. และอยู่ระหว่างการศึกษาน าส่งเงินออมสะสมเป็นรายเดือน
ขั้นต่ าครั้งละ 50 บาท/ครั้ง ออมได้เดือนละ 1 ครั้ง จะสามารถสะสมชั่วโมงจิตสาธารณะได้ 1 ชั่วโมง 
ต่อเดือน และได้รับใบเกียรติบัตรหากน าส่งเงินออมสะสมต่อเนื่อง 4 ครั้งขึ้นไป  
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   หนึ่งในกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของ กอช. คือการบูรณาการการท างาน
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมวินัยการออมต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 5 เพ่ือสร้าง
ภาคีเครือข่ายในระดับพ้ืนที่ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งผลการด าเนินงานที่ผ่านมาประชาชน 
มีความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการออมเพื่อวัยเกษียณของตนเองเพ่ิมมากขึ้น และจ านวนสมาชิก
เพิ่มสูงขึ้นจากการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับ
พ้ืนที่ โดยการสนับสนุนของ กระทรวงมหาดไทย และเพื่อให้การด าเนนิโครงการเป็นไปอย่างตอ่เนือ่งและ
เข้าถึงประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล กอช. จึงได้สร้างเครือข่ายการออมในระดับหมู่บ้านขึ้นผ่าน 
“โครงการ ตัวแทน กอช. ประจ า หมู่บ้าน” ในการเป็นตัวแทน กอช. เพ่ือสื่อสารข้อมูล และ
ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ กอช. ทั้งนี้  ในปี 2565 ได้มีการจัดประชุมส่งเสริมวินั ยการออม  
กับ กอช. ในระดับพ้ืนที่และการอบรมตัวแทน กอช. ประจ าหมู่บ้านเพื่อกระตุ้นให้เกิดการท างานเชิงรุก
ในการเพ่ิมสมาชิกใหม่ ซึ่งได้มีการจัดประชุมและอบรมรวมทั้งสิ้น 31 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยคัดเลือก
จังหวัดที่ กอช. ยังไม่เคยลงพ้ืนที่ และจังหวัดที่มีจ านวนสมาชิก กอช. น้อย  
   ส าหรับการเตรียมความพร้อมในการสร้างบ านาญส าหรับกลุ่ มคนพิการนั้น กอช.  
ได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ องค์กรคนพิการ 7 ประเภท และกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกันในการส่งเสริม  
และสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านบ านาญ และยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนพิการ  
ให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และยั่งยืน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ กอช. 
และการวางแผนการออมเงินแก่เครือข่ายสมาชิกคนพิการทั่วประเทศ ภายใต้การก ากับดูแลของสมาคม
คนพิการทั้ง 7 สมาคม และเพื่อให้ระบบการออมเข้าถึงประชาชนได้ครอบคลุมทั่วประเทศ กอช. จึงได้
ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) โดยเครือข่ายองค์กรชุมชน  
เพ่ือการส่งเสริมการสร้างบ านาญให้กับสมาชิกชุมชนเพ่ือคุณภาพชีวิตที่มั่นคงของสมาชิกชุมชน 
ผ่านการออมกับ กอช. และจัดตั้งหน่วยรับสมัครสมาชิก กอช. ประเภทองค์กรชุมชนจ านวน 50 แห่ง  
ผ่านการจัดเวทีชี้แจงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขของ กอช. ให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน และสมาชิก 
   ด้านการสนับสนุนระบบบริการแก่สมาชิกและผู้ที่สนใจให้สามารถเข้าถึงการใช้บริการ 
ของ กอช. ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งได้รับข้อมูลที่มีความชัดเจน ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมประชาชน
ได้เข้าสู่ระบบการออมเพ่ือยามเกษียณผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ตอบสนอง การใช้งานทุกรูปแบบ 
อาทิ แอปพลิเคชันไลน์ เฟซบุ๊ก ทั้งนี้ กอช. ได้ศึกษาแนวทางการด าเนินงานและพัฒนาระบบการเพ่ิม
ศักยภาพการให้บริการ Line Official Account ของกองทุนการออมแห่งชาติ โดยการน าเทคโนโลยี 
การตอบข้อมูลกับผู้ใช้งานในรูปแบบอัตโนมัติ (Artificial Intelligence: AI) ในการโต้ตอบการสนทนา 
ซึ่งเป็นการด าเนินงานร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายของ กอช. ที่มีความสนใจในการรับข่าวสารจากแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี   
   ด้านการบริหารเงินลงทุน ภาวะตลาดการลงทุนในปี 2565 มีความผันผวนอย่างมาก 
กอช. เล็งเห็นถึงปัจจัยลบที่เกิดขึ้นในปี 2565 อาทิ ความเสี่ยงเงินเฟ้อและความตึงเครียดทางการเมือง
จากสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน จึงได้ท าการปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับ 
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สถานการณ์โลก โดยลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงเพ่ือลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน  
และเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีผลการด าเนินงานที่ดีเป็นส าคัญ ดังนั้น แม้ว่าตราสารหนี้ซึ่งเป็น
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่ที่ กอช. สามารถลงทุนจะได้รับแรงกดดันจากภาวะอัตราเงินเฟ้อที่สูงและการขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง แต่ กอช. ยังสามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้แก่สมาชิก 
ได้ ส าหรับ ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561 - 2565) ถึงแม้ว่าการลงทุนจะประสบกับความผันผวน 
อย่างมากของภาวะเศรษฐกิจ อาทิ โรคระบาดโควิด-19 หรือ ภาวะเงินเฟ้อสูง กอช. ยังสามารถ 
สร้างผลตอบแทนการลงทุนได้เฉลี่ยร้อยละ 1.85 ต่อปี ซึ่งยังมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า
ประเภท 12 เดือนโดยเฉลี่ยอ้างอิงของ กอช. ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.01 ต่อปี  
   ด้านการประชาสัมพันธ์ กอช. ได้มีการปรับแผนการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น โดยการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์บนสื่อ Social Media ควบคู่ไปกับการท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือสร้างโอกาส 
ทางการรับรู้ในสิทธิประโยชน์ของ กอช. และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรให้เป็นที่ประจักษ์ 
ในวงกว้างมากขึ้น โดยในปัจจุบันช่องทางการสื่อสารมีแนวโน้มที่ประชาชนจะสนใจข้อมูลที่มาจาก  
สื่อออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น กอช. จึงได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์ให้ครอบคลุม 
ทุกช่องทาง และเน้นการสื่อสารเนื้อหาให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน โดยการเลือกเนื้อหา  
ที่จะสื่อสารให้ตรงกับความสนใจและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มในการสื่อสารไปยั ง
กลุ่มเป้าหมายผ่านโซเชียลมีเดียของ กอช. อาทิ เฟซบุ๊ก Line Official Instagram Twitter TikTok 
เว็บไซต์ กอช. รวมถึงช่องทางออนไลน์ของส านักข่าวออนไลน์ สื่อมวลชน ตลอดจนช่องทางออนไลน์ 
ของเครือข่าย กอช. ทั่วประเทศ และแม้การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์จะเป็นที่นิยมแต่สื่อออฟไลน์ 
อาทิ  สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์  เสียงตามสาย และสื่อสิ่งพิมพ์ ก็ยังคงจ าเป็นส าหรับกลุ่มเป้าหมาย  
และประชาชนทั่วไปที่ไม่ถนัดการใช้สื่อออนไลน์ กอช. จึงต้องมีการด าเนินการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์
และสื่อออฟไลน์ควบคู่กันไป อาทิ การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง 
แห่งประเทศไทย (สวท.) การสัมภาษณ์และสกู๊ปเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ของ กอช. ในรายการวิทยุ  
และโทรทัศน์ การท ารายการร่วมกับสถานีวิทยุศึกษา กอช. ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ
ถึงภารกิจและสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก กอช. ให้ประจักษ์เป็นวงกว้างมากขึ้น อาทิ โครงการ
ประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ผลงานผ่าน TikTok โครงการประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ 
“ออมกับ กอช. มีแต่ได้” การจัดงานมอบรางวัลส่งเสริมการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยม ประจ าปี 2565 
เนื่องในวันออมแห่งชาติ ในปี 2565 กอช. มีจ านวนสมาชิกสะสม 2,516,426 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2565)  
   แม้ว่าในปีนี้ภาวะเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย แต่ กอช. ยังมุ่งมั่น 
เดินหน้าขับเคลื่อนการส่งเสริมและสร้างวินัยทางการออมควบคู่กับการเผยแพร่ความรู้ทาง 
ด้านการวางแผนทางการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านการบริหารจัดการที่เน้นถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2563 กอช. ได้ด าเนินการจัดแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ 
จ่ายและแผนลดรายจ่ายประจ าปีมาโดยตลอด พร้อมได้น าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
เพ่ือพิจารณา โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อเงินกองทุนได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส าหรับผลการด าเนินงาน  
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ประจ าปี 2565 มีผลการด าเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 1.49 จาก เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ร้อยละ 1.55  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า กอช. ได้มีแนวทางการด าเนินงานด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
อย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการต่าง ๆ อาทิ การลดต้นทุนการด าเนินงาน ด้วยการน าเทคโนโลยีเข้ามา 
มีบทบาทในการสนับสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ ให้มากขึ้น การใช้วิธีการอบรมออนไลน์ ควบคู่ 
การด าเนินงานให้มากขึ้นในการจัดอบรมตัวแทน กอช. ประจ าหมู่บ้าน รวมถึงการจั ดกิจกรรมการให้
ความรู้แก่สมาชิกเพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากการลงพ้ืนที่การจัดกิจกรรม การเน้นประชาสัมพันธ์ 
ผ่านช่องทางออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และฟรีทีวี เน้นการด าเนินงานผ่านเครือข่ายให้มากขึ้น ตลอดจน
ควบคุมและให้ความส าคัญการลดต้นทุนการด าเนินงาน อาทิ การเจรจาขอลดค่าธรรมเนียมสมาชิก 
ของธนาคาร ลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดส่งใบแจ้งยอดทางไปรษณีย์ โดยกระตุ้นและส่งเสริมให้สมาชิก 
ใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้น รวมถึงการรับใบแจ้งยอด เงินสะสม เงินสมทบ นอกจากนี้ 
กอช. ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์องค์กรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการเชิงรุก 
ระยะยาวขององค์กรที่ครอบคลุมการขับเคลื่อนภารกิจการด าเนินงานในทุกมิติของ กอช. เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบ านาญที่ภาครัฐจัดสรรให้ได้อย่างทั่วถึง มีเงินใช้ยามเกษียณแบบยั่งยืน 
และสามารถใช้ชีวิตเมื่อเกษียณอายุได้อย่างมีความสุข 
   สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ กองทุน
การออมแห่งชาติ ถือเป็นกลไกหนึ่งที่ออกแบบให้ประชาชนได้สะสมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณและ 
เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ยังไม่มีตัวช่วยของภาครัฐ ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ไม่มีสวัสดิการบ านาญ
หรือสวัสดิการใด ๆ จากภาครัฐ สามารถเก็บออมได้ตั้งแต่อายุ 15 ปี และเมื่ออายุ 60 ปี ก็จะมี 
การจัดสรรเงินบ านาญนี้ให้ในช่วงหลังเกษียณ โดยรัฐจะมีส่วนช่วยสมทบเงินออมให้ประชาชน กองทุนนี้
ถือว่ามีจุดประสงค์ที่ดี เพ่ือส่งเสริมการออม เพ่ือการด ารงชีพในยามชรา เป็นการสร้างความมั่นคง 
ในบั้นปลายชีวิต สร้างโอกาสและความเสนอภาคในสังคม โดยเฉพาะพ่ีน้องประชาชนกลุ่มแรงงาน 
นอกระบบ กลุ่มหาเช้ากินค่ า กลุ่มอาชีพเกษตรกร กลุ่มอาชีพค้าขายอิสระ ไปจนถึงกลุ่มนักเรียน 
และนักศึกษา โดยกองทุนนี้มีความส าคัญในการรองรับประเทศไทยที่ได้เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกองทุนนี้สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้คนไทยมีพฤติกรรมการออมที่ดีขึ้น 
ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยท างานได้ โดยปัจจุบันมีผู้สูงอายุประมาณ 12.8 ล้านคน เฉพาะในจังหวัดพัทลุง 
มีประชากรกว่า 520,000 คน เป็นผู้สูงอายุกว่า 108,000 คน หรือร้อยละ 20 ซึ่งถือว่าสูงมาก โดยพ่ีน้อง
ประชาชนหลายส่วนที่เป็นผู้สูงอายุมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในความยากจนเพราะไม่มีช่องทางและไม่มี
โอกาสในการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ที่เพียงพอ และขอขอบคุณนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี 
ที่ได้ผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 และขอบคุณผู้บริหารกองทุน 
การออมแห่งชาติที่ได้ด าเนินการซึ่งถือว่าประสบความส าเร็จในระดับที่น่าพอใจ ส าหรับการด าเนินการ 
ในปี 2565 นี้ ขอขอบคุณทางกองทุนที่ได้มีความพยายามส่งเสริมการออมท่ีเพ่ิมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น  
การให้ความรู้ การผลักดันให้มีการปรับเพ่ิมเพดานการส่งเงินออมของสมาชิกจากเดิมไม่เกิน 13,200 
บาทต่อปี เป็น 30,000 ต่อปี และมีการปรับเพ่ิมเพดานเงินสมทบของรัฐให้เพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 
เชื่อว่ากองทุนนี้ยังสามารถท าอะไรให้แก่ประชาชนได้มากกว่านี้อย่างแน่นอนเนื่องจากศักยภาพของ
ผู้บริหารกองทุนและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นที่สามารถน ามาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 
 
 



- 15 - 

 

กองทุนเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงวัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ สมาชิกฯ ยังได้ชื่นชมรัฐบาล 
ที่ผ่านมาที่เล็งเห็นถึงความส าคัญของกองทุนการออมแห่งชาตินี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนคือเพ่ือให้
ประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ มีเงินออมใช้เมื่อถึงวัยเกษียณ โดยประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมสูงวัยแบบ
เต็มรูปแบบตั้งแต่ปี  2564 และในปี 2574 ประเทศไทยจะมีประชากรที่สูงวัยมากถึงร้อยละ 28  
จึงสอบถามถึงแนวทางในการหาสมาชิกเพ่ิมเนื่องจากจ านวนสมาชิกของกองทุนในปัจจุบันมีเพียง  
2.5 ล้านคน ซึ่งจ านวนสมาชิกตั้งแต่ปี 2562 - 2565 เพ่ิมขึ้นเพียงปีละไม่ถึงร้อยละ 3 และปัจจุบัน
จ านวนแรงงานนอกระบบที่ประกอบอาชีพอิสระมีอยู่ประมาณ 20 ล้านคน แสดงให้เห็นว่าปัจจุบัน
สมาชิกของกองทุนคิดได้เพียงแค่ร้อยละ 12 ของผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระเท่านั้น โดยรายงานฉบับนี้ 
ได้ระบุถึงยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องการเพ่ิมจ านวนสมาชิกอย่างทั่วถึ งและการส่งเสริมการออม 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง กอช. ได้มีการปรับปรุงกลยุทธ์และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมายร่วมกับ  
หลายกระทรวง แต่เมื่อดูรายละเอียดด้านงบการเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก ค่าส่งเสริม
การตลาดในปี 2565 เพ่ิมขึ้นจากปี 2564 ถึงร้อยละ 152 และค่ากิจกรรมส่งเสริมการออมเพ่ิมขึ้นถึง 
ร้อยละ 230 จึงเป็นที่สงสัยว่า กอช. เคยท าดัชนีชี้วัดผลงานหรือ KPI หรือไม่ ทั้งนี้ การออมเป็นสิ่งส าคัญ
แต่การลงทุนประชาสัมพันธ์ของ กอช. นั้นเกิดประโยชน์น้อยมากจึงเห็นว่า ไม่คุ้มค่า พร้อมกันนี้  
ได้สอบถามถึงแนวทางการแก้ไขปัญหากองทุน ขาดทุนสะสม การยกระดับการท างานและส่งเสริม
บุคลากรให้ดีเพ่ือยกระดับกองทุนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน และจะท าอย่างไรให้ กอช.  
คือกองทุนการออมแห่งชาติอย่างแท้จริง ในเมื่อจ านวนคนออมน้อยและผลตอบแทนต่ า อีกทั้ง 
ความทับซ้อนกันของกองทุนเมื่อเปรียบกับประกันสังคม มาตรา 40 อาจท าให้ประชาชนเกิด 
ความสับสนได้ 
   ทั้งนี้ สมาชิกฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1. ควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมความรู้ทักษะการวางแผนการเงิน การวางแผน 
การออมเพ่ือการเกษียณไม่เพียงเฉพาะสมาชิกแต่เพ่ือประชาชนทั่วไปด้วยโดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก  
และเยาวชน เพ่ือให้ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตซึ่งจะน าไปสู่วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของกองทุน 
คือการส่งเสริมการออมเพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างทั่วถึงและยั่งยืน อีกทั้ง 
ควรส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางการเงินและรู้เท่าทัน
ภัยการเงินทุกรูปแบบใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพ่ือเป็นการช่วยส่งเสริมเกราะป้องกันทางการเงิน
ให้กับประชาชนได้  
   2. ควรแก้ไขและลดเงื่อนไขข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน โดยแก้ไข
คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกให้ครอบคลุมกลุม่คนหลายช่วงวัยมากยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มคนที่มีรายได้น้อย
และหลากหลายอาชีพมากยิ่งขึ้น โดยการขยายกลุ่มอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น อาชีพที่มีระบบบ าเหน็จบ านาญ
ในสายอาชีพของตนเองอยู่แล้ว หรือภาครัฐภาคเอกชนก็ควรจะสมัครเป็นสมาชิกได้ และไม่ควรจ ากัด 
ช่วงอายุ 
   3. ควรจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผลประโยชน์ ผลตอบแทนในเข้าร่วมกองทุนการออม
แห่งชาติผ่านทางสื่อต่าง ๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมสมาชิกให้ได้มากที่ สุด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มแรงงานนอกระบบ เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และรับจ้างทั่วไป  
   ที่ประชุมรับทราบ 



- 16 - 

 

 

    (3) รับรองรายงานการประชุม       (ไม่มี) 
 

   (4) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว     (ไม่มี) 
 

    (5) เรื่องที่ค้างพิจารณา  
    เนื่องจากที่ประชุมได้มีมติให้เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมที่ 5.2 ญัตติ  เรื่อง ขอให้ 
สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาตดิตาม ตรวจสอบ และน าเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ (El Nino) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มี
ผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค การเกษตร และผลกระทบต่อเนื่องอื่น ๆ ซึ่ง  นายณัฐวุฒิ 
ประเสริฐสุวรรณ และสมาชิกฯ อีก 9 คน ได้น าเสนอ และที่ประชุมได้พิจารณาไปเมื่อวันที่ 20 กันยายน 
2566 และเนื่องจากยังมีสมาชิกฯ มีความประสงค์ขออภิปรายอีกจ านวนมาก จึงน ามาพิจารณาต่อ 
ในวันนี้ 
   5.2 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม 
ตรวจสอบ และน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันเน่ืองมาจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ  
(El Nino) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค การเกษตร 
และผลกระทบต่อเน่ืองอื่น ๆ  โดย นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้เสนอ 
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  
สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ องค์การอุตุนิยม 
วิทยาโลก หรือ WMO ได้ออกประกาศเตือนรัฐบาลทุกประเทศให้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศ 
แบบสุดขั้วจากอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และทวีปออสเตรเลียร้อนและแห้งแล้ง แต่ทวีปอเมริกาใต้กลับมีฝนตกมากขึ้น  
ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนา มีเศรษฐกิจที่เน้นในส่วนของภาคเกษตรกรรมและการประมง
เป็นหลักจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้ที่ท าให้เกิดภาวะร้อนและแห้งแล้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
โดยในจังหวัดจันทบุรี ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งจังหวัดนี้
เปรียบเสมือนแหล่งผลิตอาหารและผลิตผลไม้ของโลก ผลไม้คือตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัด 
ในปี 2565 จังหวัดจันทบุรสี่งออกทุเรียนจังหวัดเดียวอยู่ที่ประมาณ 5 แสนตัน ล าไย 474,000 ตัน มังคุด 
155,000 ตัน และเงาะ 100,000 ตันมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่า 100,000 ล้านบาท ดังนั้น ผลไม้ 
คือหัวใจส าคัญที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจในจังหวัดจันทบุรีและอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากภาคเกษตร 
ต้องได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ ไม่เพียงแต่เกษตรกรเท่านั้นที่จะได้รับ 
ความเดือดร้อนแต่เศรษฐกิจทั้งจังหวัดจะได้รับผลกระทบทั้งหมด ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐ 
และประชาชนจะต้องวางแผนร่วมกันเพื่อรับมือกับภาวะภัยแล้งที่ก าลังจะมาถึงอย่างทันท่วงที 
   เอลนิญโญเคยเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เร่งให้เกิดอากาศหรือความร้อนสูงสุดของโลก
มาแล้วในปี 2559 และประวัติศาสตร์นั้นก าลังจะย้อนกลับมาในปี 2566 ซึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคม  
ที่ผ่านมา เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดอันดับ 1 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมในรอบ 174 ปี ขณะที่เลขาธิการ 
WMO ประกาศมาตั้งแต่ 4 เดือนที่แล้วว่าขณะนี้พวกเราก าลังประสบกับเอลนิญโญที่จะทุบสถิติ 
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อุณหภูมิโลกเมื่อ 7 ปีที่แล้ว และวิกฤตด้านสภาพอากาศแปรปรวนย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  ในประเทศไทยจากข้อมูลปริมาณน้ าฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและ 
กรมชลประทานพบว่า ปริมาณฝนตกเฉลี่ยในปี 2566 ต่ ากว่าปริมาณฝนตกเฉลี่ยถึงร้อยละ 18  
โดยเทียบจากค่าเฉลี่ยปกติที่ฝนตกในรอบ 30 ปี  และเมื่อวันที่  19 กันยายน 2566 ส านักงาน 
กรมชลประทานที่  8 โดยโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานสภาพน้ ากักเก็บ 
ในอ่างเก็บน้ าของจังหวัดนครราชสีมาว่า อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ 4 แห่ง และขนาดกลาง 23 แห่ง  
มีปริมาณการกักเก็บน้ าปัจจุบันอยู่ที่ 488.38 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 40.14 แต่เป็นน้ าที่ใช้ได้
เพียง 425.90 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือก าลังของน้ าลดลงเกือบเท่าตัวในปีเดียวกัน หากพิจารณา 
ปริมาณน้ าใช้การได้ในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่และขนาดกลางในทุกภาค จะพบว่าเราก าลังเผชิญกับสภาวะ
วิกฤต ในภาพรวมน้ า ใช้ ทั้ งป ระ เทศ ในปี  2566 โดยปั จจุบั น เรามี น้ าที่ ใช้ ได้ มี เพี ยง 23,530  
ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าในปี 2565 ถึง 5,166 ล้านลูกบาศก์เมตร และส่งผลอย่างรุนแรงในภาคเหนอื
ภาคกลาง และภาคตะวันออก แม้ว่าเราจะสามารถบริหารจัดการน้ าใช้ในฤดูกาลเพาะปลูกนี้ได้ก็ตาม  
แต่หากคาดการณ์เช่นนี้ในรอบ 20 ปี และในระยะ 3 ปีข้างหน้า สถานการณ์ภัยแล้งจะเข้าขั้นวิกฤต 
และผู้ที่ ได้รับผลกระทบโดยตรงคือเกษตรกร ทั้งนี้  มีการคาดการณ์ความเสียหายว่า เอลนิญโญ  
ในปี 2566 อาจส่งผลเสียหายต่อพืชเกษตรที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น ข้าวนาปี มันส าปะหลัง ยางพารา
ข้าวโพด อาหารสัตว์ และผลไม้ เช่น ทุเรียนที่ก าลังเป็นสินค้าส่งออกและมีมูลค่าความเสียหายกว่า 
48,000 ล้านบาท ยังไม่รวมถึงการขาดแคลนน้ าใช้ในภาคอุตสาหกรรมหากสถานการณ์เอลนิญโญ 
ยาวไปถึงเดือนมีนาคม 2567 และจากดัชนีชี้วัดของ ONI คือค่าชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 
น้ าทะเลตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกหรือคาดการณ์วิกฤตเอลนิญโญ จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน 
ประเทศไทยเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิญโญแล้วตั้งแต่ปลายปี 2566 และจะมีไปถึงเดือนมีนาคม 2567 
อุณหภูมิเหล่านี้จะเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณฝนตกต่ าลงและวิกฤตภัยแล้ง ซึ่งนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง 
ของการบริหารจัดการที่เราจะต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งรัฐบาลนี้ได้เล็งเห็นถึงปัญหา 
ด้านสิ่งแวดล้อมและความแปรปรวนของโลก ความรุนแรงของน้ าที่แห้งทุกวันและรุนแรงมากขึ้น  
จึงได้มีแผนการบริหารจัดการน้ าภายใต้เป้าหมาย คือลดความรุนแรง น้ าต้องไม่ท่วม น้ าต้องไม่แล้ง  
และประชาชนต้องมีน้ าดื่มน้ าใช้ตลอดปี โดยรัฐบาลมีแผนเร่งรัดพ้ืนที่ชลประทาน 35 ล้านไร่  
เป็น 50 ล้านไร่ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 40 ในระบบชลประทานภายใน 4 ปี ตลอดจนการจัดการต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ าอย่างเป็นระบบ โดยสร้างทางเชื่อมต่อหรือการระบายน้ าสู่ทะเลซึ่งเป็นภารกิจ 
อีกทั้งรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือรองรับสถานการณ์เอลนิญโญของประเทศไทย เพ่ือให้ศึกษา
ความเป็นไปได้ในการออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในต่างจังหวัด เพ่ือรองรับผลกระทบได้  
อย่างเร่งด่วน โดยการบูรณาการหลายหน่วยงานจากภาครัฐเข้ามาร่วมช่วยแก้ปัญหาโดยไม่จ าเป็นต้อง  
รอตั้งงบประมาณของระบบราชการ และเห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาควบคู่
ไปกับการท างานของรัฐบาล 
   หนึ่งในความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คือการที่ประเทศไทยและทั่วโลกก าลัง
เผชิญกับภาวะโลกร้อนหรือที่ส่งผลกระทบต่อปรากฏการณ์เอลนิญโญ โดยประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่
ปรากฏการณ์เอลนิญโญแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ซึ่งยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้น 
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ต่อเนื่องไปจนถึงเมื่อไร แต่สิ่งที่ประเทศไทยก าลังเผชิญอยู่ในอนาคตอันใกล้นี้ คือภัยแล้งที่อาจรุนแรง 
ขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจากข้อมูล ณ ขณะนี้พบว่าปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าที่ประสบกับสถานการณ์ที่น้ าอยู่ใน
เกณฑ์น้อยหรือเข้าขั้นวิกฤต ได้แก่ ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยในปี 2563 จังหวัดบุรีรัมย์ประสบ
ปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงเนื่องจากปริมาณน้ าฝนในปี 2561 และปี 2562 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยมาก ท าให้ 
อ่างเก็บน้ าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคที่ส าคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีน้ าดิบในการผลิตน้ าประปา รวมทั้ง
อ่างเก็บน้ าอื่น ๆ ในพ้ืนที่ สร้างความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างมาก  
ในสถานการณ์ปัจจุบันจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าประเทศไทยอยู่ในสภาวะเอลนิญโญ 
ก าลังอ่อน มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นในช่วงของเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2566 และอาจต่อเนื่อง 
ไปจนถึงเดือนเมษายนของปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณฝนสะสมของจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีปริมาณฝน
ปัจจุบันอยู่ที่ 602.55 มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติร้อยละ 25 - 30 ซึ่งใกล้เคียงกับผลเฉลี่ยของ 
ปี 2561 และปี 2562 ที่เกิดวิกฤตน้ าประปาของจังหวัดบุรีรัมย์  ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าที่ส าคัญทั้ง  
16 แห่ง มีปริมาณน้ ารวม 146 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 49 ซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละ 24 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งดังกล่าวและเป็นการสร้างความมั่นคงในด้านน้ า 
ทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง ดังนี้  
   1. ระยะเร่งด่วน  
       1.1 กักเก็บน้ าในแหล่งชุมชนขนาดเล็กให้มากที่สุด โดยการขุดลอกหนองบึงในชุมชน
ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารรบัน้ าในชุมชน ขุดบ่อน้ าใต้ดิน ตลอดจนส่งเสริมการเก็บน้ าในภาคครัวเรือน  
      1.2 การเติมน้ าเข้าอ่างเก็บน้ าที่จ าเป็นในการอุปโภคบริโภค โดยการผันน้ าจาก 
แหล่งน้ าที่มีและปฏิบัติการฝนหลวง  
       1.3 ขอความร่วมมือจากพ่ีน้องประชาชนในการด าเนินการตามมาตรการของ
ส านักงานทรัพยากรน้ าแหง่ชาติและกรมชลประทาน โดยการจัดสรรน้ าเพื่อการบริโภคบริโภคให้เพียงพอ
ตลอดทั้งปี ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนโดยการใช้น้ าฝนเป็นหลัก และการกักเก็บน้ าในเขื่อนให้มากที่สุด 
  2. ระยะสั้นและระยะกลาง มีระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 - 2 ปี  
       1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดกลางทั้ ง 15 อ่ าง  
ในจังหวัดบุรีรัมย์ให้เต็มศักยภาพ โดยการขุดลอกเพิ่มความจุของอ่างและยกระดับการกักเก็บน้ าให้สูงขึ้น  
      1.2 จัดหาแหล่งน้ าใหม่  โดยการจัดท าโครงการแก้มลิงบริเวณลุ่มน้ า ริมน้ า  
พร้อมอาคารควบคุม และก่อสร้างสถานีสูบน้ าเพื่อกระจายน้ าภาคทางการเกษตร  
       1.3 ปรับปรุงฝายเดิมหรือแก้มลิงเดิม โดยใช้นวัตกรรม เช่น ฝายยางหรือฝายพับได้
เพือ่เพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ า 
   3. ระยะยาว มีระยะเวลาในการด าเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  
       1.1 ก่อสร้างประตูระบายน้ าในลุ่มน้ าหลัก 
       1.2 เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ให้ใหญ่ขึ้น  
       1.3 บูรณาการโครงสร้างคลองดักน้ าและทางผันน้ าเป็นโครงข่ายเพ่ือความมั่นคง 
ด้านน้ าและระบบชลประทาน 
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   นอกจากนี้  สมาชิกฯ ได้ เสนอให้รัฐบาลกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่น ให้ เร่งรัด 
การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่ต่าง ๆ และขอให้เพ่ิมงบประมาณให้กับกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
ให้น าน้ าบาดาลขึ้นมาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าให้กับประชาชน อีกทั้งขอให้รัฐบาลจัดพ้ืนที่
รองรับน้ าและเก็บกับน้ า ตลอดจนต้องมีการบริหารจัดการระบบชลประทานที่ดีเพ่ือตอบโจทย์และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเกษตรกร ป้องกันปัญหาในระยะยาว รวมทั้งด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต  
ภาวะภัยแล้งได้ทันต่อเหตุการณ์      
   เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น และผู้เสนอญัตติได้อภิปรายสรุปญัตติ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้น ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ 
และน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ (El Nino)  
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค การเกษตร และผลกระทบ
ต่อเนื่องอื่น ๆ จ านวน 35 คน ก าหนดระยะเวลาพิจารณา 90 วนั 
 
ปิดประชุมเวลา 16.49 นาฬิกา 
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จัดท าโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน ส านักประชาสัมพันธ์  
                       ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 


